

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกคือประชากรที่มีชีวิต ลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคนและแสดงให้เห็นพวกเขาได้เห็นหนทางกลับบ้านของพวกเขา

คำถาม: เมื่อลูกก้าวหน้า, คำแนะนำใดที่ดวงวิญญาณมากมายจะได้รับและในทางใด?

คำตอบ: เมื่อลูกก้าวหน้า, ผู้คนมากมายจะได้รับคำแนะนำว่า ไปที่บราห์มากุมารและกุมารี และพวกเขาจะให้ความรู้แก่คุณที่คุณจะกลายเป็นเจ้าชายแห่งสวรรค์ พวกเขาจะได้รับสัญญาณนี้จากการมีนิมิตของบราห์มา โดยทั่วไปแล้วพวกเขามีนิมิตของบราห์มาหรือศรีกฤษณะ เช่นที่บทบาทของนิมิตเกิดขึ้นในตอนเริ่มต้น ดังนั้นบทบาทนั้นจะเกิดขึ้นในตอนสุดท้ายด้วยเช่นกัน

โอม ซานติ พ่อทางจิตถามลูกๆ ท่านไม่สามารถถามทุกคนได้ ท่านถามลูกสาวชื่อนลินี: ลูกกำลังทำอะไรอยู่ที่นี้? ลูกกำลังนั่งที่นี้ในการจดจำระลึกถึงใคร? พ่อใช้ไหม? ลูกกำลังนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นหรือลูกกำลังจดจำสิ่งอื่นใดด้วยเช่นกัน? บาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อยด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกกำลังจดจำสิ่งอื่นอีกหรือไม่? นี่คือการงานของสติปัญญา เราดวงวิญญาณต้องไปยังบ้านของเราและดังนั้นเราต้องจดจำบ้าน อัจชะ, ลูกต้องทำอะไรอีก? ลูกจะไปบ้านและเพียงแต่นั่งที่นั่นเท่านั้นหรือ? พวกเขาได้แสดงให้เห็นวิชฌูที่มีกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง เวลาที่พ่อได้อธิบายแก่ลูกถึงความหมายของสิ่งนั้นแล้ว ตนเองนั่นคือดวงวิญญาณได้นิมิตของวงจรของ 84 ชาติเกิดของเขา ดังนั้นก็ต้องดวงกงจักรนั้นด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่าเราไดวนไปในวงจรของ 84 ชาติเกิดและกลับบ้าน และแล้วจากที่นั่นเราก็จะเข้ามาสู่ยุคทองเพื่อเล่นบทบาทของเรา และจากนั้นเราก็จะวนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด วิชฌูไม่ได้มีกงจักร เขาเป็นเทพของยุคทอง เรียกสิ่งนั้นว่าดินแดนของวิชฌูหรือดินแดนของลักษมีและนารายณ์หรือเรียกว่าสวรรค์ เคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในสวรรค์ หากลูกเรียกสิ่งนั้นว่าอาณาจักรของราเดและกฤษณะ ลูกกำลังทำความผิด ไม่มีอาณาจักรของราเดและกฤษณะเพราะทั้งสองคือเจ้าหญิงและเจ้าชายจากอาณาจักรที่แยกจากกัน พวกเขากลายเป็นนายของอาณาจักรหลังจากการแต่งงานของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงได้แสดงวิชฌูพร้อมกับกงจักร แต่ในความเป็นจริงนั่นคือวงจรของลูก ดังนั้นเมื่อลูกนั่งที่นี้ ลูกต้องไม่เพียงแต่นั่งในความเงียบ ลูกต้องจดจำมรดกของลูกด้วยเช่นกัน และเหตุนี้เองจึงมีวงจรนี้ พ่อพูดว่า ลูกคือประชากร ลูกคือประชากรที่เดินได้และพูดได้ ลูกมีดินแดนแห่งความสงบในตาข้างหนึ่งและดินแดนแห่งความสุขในตาอีกข้างหนึ่ง ลูกต้องจดจำทั้งสอง บาปของลูกถูกตัดออกไปด้วยการจดจำระลึกถึง ด้วยการจดจำบ้านของลูก, ลูกก็จะไปบ้าน และแล้วลูกต้องจดจำวงจรเช่นกัน เพียงลูกเท่านั้นที่มีความรู้ของทั้งวงจรนี้ ลูกได้เคยวนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด และในเวลาี่คือชาติเกิดสุดท้ายในดินแดนแห่งความตาย โลกใหม่เรียกว่าดินแดนแห่งความเป็นอมตะ “อมตะ” หมายความว่าลูกมีชีวิตอยู่เสมอ ลูกไม่มีวันตาย ที่นี้ผู้คนตายในทันทีในขณะที่นั่งอยู่ที่ไหนสักแห่งเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บ ที่นั้นไม่มีความกลัวตายเพราะนั่นคือดินแดนแห่งความเป็นอมตะ แม้แต่เมื่อลูกแก่ลง ลูกก็มีความรู้ว่าคุณจะไปและเข้าไปในปราสาทราชวังของครรรค์ เวลาที่ลูกเข้าไปในกรงขังของครรรค์ ที่นั้นครรรค์เหมือนกับปราสาทราชวัง ที่นั้นไม่มีการทำบาปใดที่ใครก็ตามจะต้องถูกลงโทษ ที่นี้ผู้คนทำบาปซึ่งเป็นเหตุให้พวกเขาสัมผัสกับการถูกลงโทษ และแล้วเมื่อพวกเขาออกมาจากครรรค์ พวกเขาจะเริ่มที่จะทำบาปอีกครั้ง นี่คือโลกของดวงวิญญาณบาป ที่นี้ไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความทุกข์ ชื่อ “ความทุกข์” นั้นไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ดังนั้นเก็บดินแดนแห่งความสงบไว้ในตาข้างหนึ่งและดินแดนแห่งความสุขไว้ในตาอีกข้างหนึ่ง แม้ว่าลูกจะเคยทำบาปเอเชียและสวดมนต์รามามาชาติแล้วชาติเล่า ลูกก็ไม่ได้มีความรู้ที่นั่นคือความเลื่อมใสศรัทธา ที่นั้นไม่มีการแสดงวิธีการที่จะกลับมาสโตประธานให้แก่ลูก ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ พวกเขาเพียงแต่ได้ยินว่าพระเจ้ากฤษณะพูดว่า ให้ละทิ้งทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของลูก... เหล่านี้เป็นคำพูดจากกิตะซึ่งพวกเขาอ่านและถ่ายทอดให้แก่ทุกคน ลูกไม่ได้ถูกขอให้เป็นอย่างนั้น พวกเขาเพียงแต่อ่านสิ่งนั้นโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดก่อนที่ท่านจะจากไป, เมื่อท่านมาเพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เป็นเพียงที่พวกเขาได้ใส่ชื่อของกฤษณะไว้ในกิตะแทนที่จะเป็นชื่อของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ศรีกฤษณะคือสารถี เขาต้องการพาหนะหรือไม่? เขาเองนั่นคือผู้มีร่างกาย ใครได้ให้ชื่อเขาว่าศรีกฤษณะ? ในวันที่หกหลังจากที่ทารกได้ถือกำเนิด, พวกเขาก็มีพิธีตั้งชื่อ พ่อมีชื่อว่าชิวาเท่านั้น ลูกๆ ดวงวิญญาณเข้ามาสู่การเกิดและการกลับมาเกิดใหม่และดังนั้นชื่อของร่างกายจึงเปลี่ยนไป ซึ่งพบบาไม่ได้เข้ามาสู่การเกิดและการตาย ท่านคือชิวาเสมอ เมื่อผู้คนใส่เลขศุนย์พวกเขาก็พูดว่า “ชิวา” ดวงวิญญาณเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เมื่อใครบางคนมีนิมิตของดวงวิญญาณ, เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้ จากการได้นิมิตของเทพเจ้า พวกเขาจะอยู่อย่างมิด

วามสุข อัจจะ, ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร? ไม่มีการได้มาซึ่งการบรรลุผลใดๆ, ไม่มีความหมายเลย พวกเขาเพียงแต่แสดงความ
ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า, ได้นิมิตและด้วยเหตุนี้จึงมีความสุขกับสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องของการที่พวกเขา
ได้รับการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิต ทั้งหมดนี้คือหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ที่นี่คือหนทางของความรู้ ที่นี่
ผู้คนโดยทั่วไปมีนิมิตของบราห์มาแล้วก็มีนิมิตของศรียุคชะนะ พวกเขาจะได้รับการบอก (ในนิมิตของพวกเขา) ว่า: ให้ไป
หาบราห์มานี้และคุณจะไปยังดินแดนของกฤษณะหรือไปยังดินแดนสุขาวดี พวกเขาสามารถมีนิมิตของลักษมีและ
นารายณ์เช่นกัน ไม่ใช่เพียงเพราะว่าพวกเขาได้รับนิมิต, พวกเขาอยู่ในการหลุดพ้น พวกเขาเพียงแต่ได้รับสัญญา: ให้ไป
ที่นั่น เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปผู้คนมากมายจะมีนิมิตและพวกเขาก็จะได้รับคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติ รูปภาพของตรีมูรติ
ของลูกและชื่อบราห์มากุมารี่ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เช่นกัน ดังนั้นพวกเขาจะมีนิมิตของบราห์มา ด้วยการไปหาผู้
พวกเขาจะได้รับความรู้ถึงวิธีที่จะกลายเป็นเจ้าของดินแดนสวรรค์ เช่นที่อรชุนได้นิมิตของวิชณะและนิมิตของการ
ทำลายล้าง พ่อบอกลูกว่าลูกต้องกลายเป็นเช่นดอกบัวอย่างไร แต่ลูกไม่ได้คงอยู่เช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอและเหตุนี้เอง
เครื่องประดับจึงให้ไว้แก่วิชณะ เหตุใดเหล่าเทพจึงจำเป็นต้องมีหอยสังข์ ฯลฯ การพูดความรู้ด้วยปากของลูกนั้นเรียกได้
ว่าเป็นการเป่าหอยสังข์ พ่ออธิบายนัยสำคัญของดอกบัวแก่ลูกด้วยเช่นกัน ลูกๆบราห์มินต้องกลายเป็นเช่นดอกบัวในเวลา
นี้ คทาเป็นไปสำหรับการเอาชนะมายา,กิเลสทั้งห้า พ่อแสดงวิธีการแก่ลูก: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาป
ของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ทำตามศรัทธาและจดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ไม่มีใครนอกจากพ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อ
พูดว่า ลูกทั้งหมดเรียกหาพ่อให้มาและปลดปล่อยลูกทั้งหมดจากร่างกายของลูกและเพื่อพาลูกไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อ
จึงมาและทำให้ดวงวิญญาณทั้งหมดบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์เพราะดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถกลับบ้านหรือไป
สวรรค์ได้ พ่อพูดว่าหากลูกต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์,จงจดจำพ่อ ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกตัด
ออกไป พ่อรับประกันสิ่งนี้ ผู้คนร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ชำระเราให้บริสุทธิ์และพาเราไปสู่โลกใหม่
ด้วยเถิด แล้วพวกเขาจะไปอย่างไร? พ่อบอกบางสิ่งแก่ลูกอย่างตรงไปตรงมา นี่คือนิยามที่ง่ายตายและเรื่องราวที่ง่ายตาย
ของพ่อ พ่อพูดว่า ในขณะที่กำลังทำงานของลูก, จงจดจำพ่อ! ลูกอาจจะทำงานของลูก ฯลฯ และเตรียมอาหาร แต่ทำสิ่งนั้น
ในขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงและอาหารนั้นจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ เหตุนี้เองจึงมีการจดจำกันว่าแม้แต่เหล่าเทพ
ก็มีความปรารถนาต่อบราห์มาโอบเอน แม้แต่ลูกสาวเหล่านี้ก็ไปพร้อมกับไบค์ไปยังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและการพบปะก็
เกิดขึ้นที่นั่น ชุมมของเทพและบราห์มินเกิดขึ้นที่นั่นพวกเขามาเพื่อรับอาหาร ก่อนที่นักบวชพราหมณ์จะรับประทาน
อาหาร,พวกเขาจะท่องสวดมนตรา บราห์มาโอบเอนได้รับการยกย่องอย่างมาก ชั้นยาสซึ่งจดจำธาตุบราห์มเท่านั้น ศาสนา
ของพวกเขาแยกออกไป คนเหล่านั้นเป็นชั้นยาสซึ่งมีขีดจำกัด พวกเขาพูดว่าพวกเขาละทิ้งบ้าน, ครอบครัว,
ทรัพย์สินสมบัติ ฯลฯ ที่พวกเขาได้ละทิ้งไปแล้ว, เวลาพวกเขาผลัดดันตนเองให้เข้ามาอยู่ในเมือง ของลูกคือการสละละทิ้งที่
ไม่มีขีดจำกัด ลูกแม้กระทั่งลิ้มโลกเก่านี้ แล้วจากนั้นลูกต้องไปสู่โลกใหม่ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก
สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกต้องไปสู่ดินแดนแห่งความสุขผ่านดินแดนแห่งความสงบ ลูกต้องจดจำดินแดนแห่ง
ความสงบเช่นกัน ลูกจดจำพ่อและดินแดนแห่งความสงบและความสุข นี่คือนิยามที่ง่ายตายของหลายต่อหลายชาติเกิดของ
เรา ในเวลานี้ 84 ชาติเกิดของเราได้จบสิ้นลงแล้ว จากสุริยวงศ์เรากลายเป็นจันทราวศ์และหลังจากนั้นเรากลายเป็น
พ่อค้าและศูทร แล้วต่อมาผู้คนเหล่านั้นก็พูดว่าดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด และดวงวิญญาณนั้นไม่ถูกกระทบจาก
สิ่งใดเพราะดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด พ่อพูดว่า ความหมายของพวกเขาผิด พ่อหนึ่งทีและอธิบายความหมาย
ของคำว่า“ฮัมโซ”แก่ลูก ฉัน,ดวงวิญญาณคือลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ก่อนอื่นใดฉันเคยเป็นเทพ, เป็นชาว
สวรรค์ และแล้วฉันก็กลายเป็นนักรบของจันทราวศ์ หลังจาก 2500 ปีจบสิ้นลง เราก็กลายพ่อค้าและศูทร,ผู้ที่มีกิเลส
เวลานี้เรากลายเป็นบราห์มิน,เป็นจก เรากำลังนั่งที่นี้และราวกับว่าเรากำลังทำการตีลังกาของ 84 ชาติเกิด เรามีความรู้ของ
การตีลังกา ก่อนหน้านั้นเมื่อผู้คนไปในการจาริกแสวงบุญ พวกเขาจะทำเครื่องหมายระหว่างทางในขณะที่พวกเขาตีลังกา
การจาริกแสวงบุญที่แท้จริงของลูกคือการไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ลูกคือผู้จาริกทางจิตที่ได้
ให้คำแนะนำนี้แก่ทุกคนว่า จงจดจำพ่อและคุณจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาทั้งหมดทำความเพียร
พยายามเพื่อจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบแต่ไม่มีใครสามารถไปที่นั่นได้ ทุกคนทั้งหมดนั้นจะไปที่นั่นพร้อมกัน พ่อ
อธิบายแล้วว่ามีจำนวนเพียงน้อยนิดในยุคทองและแล้วการเติบโตก็เกิดขึ้น ลูกคือผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตน
เอง, เหล่าเทพไม่ได้เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตามในเวลานี้ลูกมีสงครามกับมายา ในสงครามนั้นด้วยเช่นกันพวกเขาไปและลี้
ภัยอยู่กับฝ่ายที่พวกเขาคิดว่ามีพลัง ขณะนี้ลูกกำลังลี้ภัยอยู่กับผู้ใดในเวลานี้? ทั้งสามและภรรยาพูดว่า ฉันลี้ภัยอยู่กับท่าน
ของฉันคือชีพบาผู้เดียวเท่านั้นและไม่มีใครอื่น พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดคือหนึ่งเดียว ลูกคือลูกๆของผู้เดียวนั้น ผู้รู้
และผู้เคร่งศาสนาไม่ใช่ผู้เดียวนั้น ในกรณีนั้นก็จะมีพระเจ้าอยู่มากมาย! ใครก็ตามที่ไม่พอใจกับบ้านและครอบครัวของ
เขาจะกลายเป็นพระเจ้าหรือ! มหาเศรษฐีที่มั่งคั่งมากมายไปและกลายเป็นสาวกของพวกเขา แล้วพวกเขาก็เฉลิมฉลองด้วย

อาหารที่ไม่บริสุทธิ์ พวกเขาคือมนุษย์ที่ดโมประชาชน ชาวอินดูไม่รู้จักแม้กระทั่งศาสนาของตนเอง พ่ออธิบายว่า ในความเป็นจริงลูกเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป แต่เวลานี้ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์และดังนั้นลูกจึงไม่สามารถเรียกตนเองว่าเทพได้ เวลานี้ศาสนานั้นได้หายไป ผู้คนมีกิเลสอย่างมากและพวกเขาก็มีดวงตาที่เป็นอาชญากร รัฐมนตรีผู้ที่มาหาบาบาก็พูดว่า สายตาของฉันกลายเป็นอาชญากร เวลานี้พ่ออธิบายว่า ลูกๆ จงกลายเป็นผู้ที่มีดวงตาที่มีอารยธรรม นานเท่าที่ลูกมีดวงตาที่เป็นอาชญากร, ลูกก็ไม่บริสุทธิ์ ให้พิจารณาว่าตนเองเป็นพี่น้องชายและสายตาที่เป็นอาชญากรก็จะจบสิ้นลง เราดวงวิญญาณคือพี่น้องชายและกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากพ่อผู้เดียว บัลลังก์ของดวงวิญญาณคือหน้าผากนี้ สิ่งนี้เรียกว่าบัลลังก์อมตะ ดวงวิญญาณที่เป็นอมตะกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์นี้ ร่างกายนี้คือหุ่นกระบอกดินเหนียว บทบาททั้งหมดถูกบันทึกอยู่ในแต่ละดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า พ่อมาหลังจาก 5000 ปีเพื่อให้มรดกแก่ลูกๆ ลูกรู้ว่าลูกมาที่นี่เพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของพลาณามัยที่ดี, ความมั่งคั่งและความสุขของลูก ในยุคทองลูกได้รับความมั่งคั่งอย่างมากมาย ลูกกลายเป็นเทพถึง 21 ชั่วโมงคน ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาจะตายจนกว่าพวกเขาจะถึงวัยชรา ที่นี่ผู้คนตายอย่างกะทันหันในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่ไหนสักแห่ง บางครั้งพวกเขาตายในขณะที่อยู่ในครรภ์ ที่นั่นไม่มีการกล่าวถึงความทุกข์ ดินแดนนั้นเรียกว่าดินแดนแห่งความสุข, อาณาจักรของราม ในขณะที่ดินแดนนี้คือดินแดนแห่งความทุกข์, อาณาจักรของราวัน ราวันไม่ได้มีชีวิตอยู่ในยุคทอง ดังนั้นลูกจะเกิดบังจรรยาของ 84 ชาติเกิดนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกและอยู่อย่างมีความสุขมาก ลูกรู้ว่าลูกจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ นั่นคือนายของยุคทอง มีการพูดไว้ในกิตะว่า พระเจ้าพูดโอ ลูกๆ จงละทิ้งร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมด พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ พระเจ้าผู้เดียวนั้นคือเพื่อนที่แท้จริงของลูก การละเล่นทั้งหมดของอัลล่าห์-อวัลดิน (ศาสนาแรก) และฮะดัม-โต (ลูกปิดในปากของลูก) เป็นของเวลานี้ เวลานี้ผู้คนเพียรพยายามอย่างหนักมากเพื่อให้มีเด็กเกิดน้อยลง พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้ลดจำนวนประชากรนี้ไปอย่างมาก ในยุคทองทั้งโลกมีประชากรเพียง 900,000 ไม่ได้มีผู้คนมากมายหลายล้านที่นั่น ทั้งหมดจะไปยังดินแดนแห่งการหลุดพ้น, ดินแดนแห่งความสงบ นี่คือความมหัศจรรย์ ท่านได้วางรากฐานของศาสนาเทพเดียวและทำลายศาสนาอื่นๆทั้งหมด ลูกต้องทำให้บังจรรยาของ 84 ชาติเกิดนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างดีมาก นี่คืองงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ไม่ใช่กงจักรสำหรับการตัดคอของผู้ใด ในคัมภีร์พวกเขากล่าวถึงสิ่งที่รุนแรงเกี่ยวกับภกษณะ พวกเขาพูดว่าภกษณะฆ่าทุกคนด้วยกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ดังนั้นนั่นเป็นการประณามด้วยเช่นกัน พวกเขาทำให้ภกษณะรุนแรงอย่างมาก! ลูกกลายเป็นผู้ที่ไม่มีความรุนแรงทั้งสองทาง การใช้ดาบของต้นทวาราคะก็เป็นความรุนแรงเช่นกัน เหล่าเทพกล่าวได้ว่าบริสุทธิ์ เมื่อลูกสามารถกลายเป็นนายของโลกด้วยพลังโยคะ, ทำไมเด็กๆไม่สามารถเกิดมาด้วยพลังโยคะเล่า? พวกเขาจะมีนิมิตว่าพวกเขากำลังจะมีลูก บาบามาเข้าใจว่าท่านนั้นจะละร่างแก่นี้แล้วจะมีช้อนทองในปาก ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าเมื่อลูกๆถือกำเนิดในดินแดนแห่งความอมตะ ลูกจะมีช้อนทองในปากของลูก ปวงประชาที่ยากจนก็เป็นที่ต้องการเช่นกัน ไม่มีเรื่องของความทุกข์ประเภทใดที่นั่น ปวงประชาไม่ได้มีความมั่งคั่งหรือความเจริญรุ่งเรืองมากนัก แต่พวกเขาก็มีความสุขและมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว ราชา, ราชินี, ปวงประชาที่มั่งคั่งเป็นที่ต้องการทั้งหมด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. พร้อมกับภาวอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ จงจดจำบังจรรยาของ 84 ชาติเกิดเพื่อที่จะอยู่ในความสุข ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและทำให้พระเจ้าเป็นเพื่อนที่แท้จริงของลูก
2. เพื่อที่จะไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง, เปลี่ยนดวงตาที่เป็นอาชญากรของลูกและทำให้มีอารยธรรม ฝึกฝนว่าเราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องชาย

พร: ขอให้ลูกเก็บรักษาพ่อผู้ทรงพลังอำนาจให้รวมรูปกับลูกและกลายเป็นตัวของความสำเร็จ ลูก ๆ ที่รวมรูปกับพ่อผู้ทรงพลังอำนาจมีสิทธิ์ในทุกพลัง ที่ใดมีทุกพลัง เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความสำเร็จ หากลูกไม่อยู่อย่างรวมรูปกับพ่ออย่างสม่ำเสมอแล้วความสำเร็จก็น้อยลงด้วยเช่นกัน เมื่อลูกทำให้มิตรร่วมทางที่ไม่สูญสลายที่เติมเต็มความรับผิดชอบของความเป็นมิตรรวมรูปกับลูกอย่างสม่ำเสมอแล้วความสำเร็จก็เป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก เพราะความสำเร็จจะอยู่ข้างหน้าและข้างหลังของผู้ที่เป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจ

คติพจน์: อยู่เสมอ
ไวชนาฟที่แท้จริงคือผู้ที่ไม่ได้สัมผัสแม้กระทั่งความสกปรกของกิเลส

***** โอม ชานติ *****